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 นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนท่ี ๒ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม จากนั้นได้
อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ฝากให้รัฐบาลดําเนินการแก้ไข 
โดยใช้เวลาอภิปราย ๘๐ นาที 

 ต่อจากนั้นประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 กระทู้ถามสดมี ๓ กระทู้ คือ 

 ๑. กระทู้ถามสด เรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคปรับราคาสูงข้ึนแต่สินค้าเกษตรมีราคาตกตํ่า ต้ังถามโดย 
ส.ส.อาคม  เอ้งฉ้วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์  ท้ังนี้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายยุคล   
ลิ้มแหลมทอง ซ่ึงได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้มาตอบกระทู้แทน  ท้ังนี้ต่อข้อซักถามเรื่องสินค้า
อุปโภคบริโภคมีราคาสูงข้ึนแต่สินค้าเกษตรมีราคาตกตํ่านั้น รมว.เกษตรและสหกรณ์  ตอบชี้แจงเก่ียวกับราคา
สินค้าการเกษตรบางชนิดท่ีผู้ตั้งกระทู้สอบถาม  เช่นราคามะพร้าวในปีนี้ไม่น่าจะตกตํ่าเหมือนปีอ่ืน ๆ เนื่องจาก
ต่างประเทศมีความต้องการมากข้ึน  ส่วนไข่ไก่นั้นขณะนี้ได้นําเข้าแม่ไก่มากข้ึนทําให้ผลิตผลออกมามากทําให้
สามารถส่งไปขายในประเทศแถบอาเซียนได้มากข้ึนทําซ่ึงจะทําให้ราคาไข่ขยับสูงข้ึน ส่วนเนื้อสุกรนั้นราคาจะ
สูงข้ึนในช่วงตรุษจีนนี้ ส่วนการดูแลราคาสินค้าเกษตรนั้น ทางกระทรวงได้แจ้งข้อมูลลงไปในพ้ืนท่ีและให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ช่วยกํากับดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีความเหมาะสม ส่วนเรื่องราคาปาล์มน้ํามันตกตํ่านั้น 
ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการโดยช่วยรับซ้ือ ๕๐,๐๐๐ ตัน ในราคากิโลกรัมละ ๔ บาท และขณะนี้กําลัง
ดําเนินการรับซ้ือเพ่ิมอีก ๕๐,๐๐๐ ตัน รวม ๑๐๐,๐๐๐ ตัน โดยเน้นช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยท่ีข้ึนทะเบียน
และปลูกปาล์มไม่เกิน ๕๐ ไร่ต่อราย  

 ๒. กระทู้ถามสด เรื่องความเดือดร้อนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ต้ังถามโดย 
ส.ส.พิษณุ  หัตถสงเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดหนองบัวลําภู โดยได้สอบถามว่า 
อสม.จะได้รับค่าตอบแทนได้อย่างเต็มท่ีเม่ือใด เนื่องจากมีปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนล่าช้า จากนั้น         
รมต.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่าเงินค่าตอบแทนนั้นจะถูกโอนให้องค์กรปกครองส่วน
จังหวัดดําเนินการโอนให้สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือทําการเบิกจ่ายให้ อสม. แต่จากการตรวจสอบปรากฏว่ามี
ปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าเพียง ๒ จังหวัด อย่างไรก็ตามจะได้มีการแก้ไขโดยใช้วิธีการเบิกจ่ายผ่านไปรษณีย์ไทย
ซ่ึงจะไปจ่ายค่าตอบแทนให้อสม.ถึงบ้านเป็นรายเดือน ส่วนแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขให้สิทธิประโยชน์แก่ 
อสม. นั้นมีหลายสิทธิประโยชน์ เช่น สามารถเทียบโอนการศึกษาได้,  อสม.ท่ีเป็นวิทยากรในการสัมมนา
สามารถรับค่าตอบแทนได้,     บุตรของอสม. สามารถได้โควตาในการศึกษาต่อไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง 
เป็นต้น รวมท้ังกระทรวงได้จัดสวัสดิการอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้อสม.ด้วย  และขณะนี้กระทรวง
สาธารณสุขกําลังยกร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจําอสม. เพ่ือยกระดับและพัฒนา อสม.
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ต่อไปในอนาคต ส่วนอุปกรณ์ท่ีจะสนับสนุนการทํางานของอสม.นั้น ได้มีการต้ังงบประมาณเพ่ือนํามาใช้จ่ายใน
เรื่องการจัดซ้ืออุปกรณ์ทุกปี 

 ๓. กระทู้ถามสด เรื่อง กระบวนการพูดคุยสันติภาพและการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ต้ังถามโดย ส.ส.ศุภชัย  ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย ได้สอบถามว่ารัฐบาลได้
มอบหมายให้ตัวแทนของภาคประชาสังคมหรือหน่วยงานของต่างประเทศได้ดําเนินการจัดการพูดคุยสันติภาพ
หรือไม่ จากนั้น รตอ.เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า ตนเองมีแนวคิดเช่นเดียวกับผู้ต้ังกระทู้ถาม
แต่ต้องปรึกษาหารือกับหลายฝ่ายก่อน ดังนั้นจึงต้องพ่ึงประเทศมาเลเซียและผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมพูดคุยกัน โดยเบ้ืองต้นได้เจรจากับรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกค้าร้านต้มยํากุ้ง สามารถประกอบอาชีพในมาเลเซียได้อย่างถูกกฎหมาย ซ่ึง
จะสามารถช่วยชาวบ้านซ่ึงเป็นลูกจ้างร้านต้มยํากุ้งในมาเลเซีย สามารถทํางานและส่งรายได้กลับมาให้
ครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ซ่ึงจะส่งผลให้ชาวบ้านมีงานทํามีรายได้และไม่เข้าร่วมกับผู้ก่อการร้ายใน
การก่อความไม่สงบ ส่วนมาตรการด้านกฎหมายนั้น รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กําลังคิดหาความพอดีและ
ความเหมาะสม โดยรับปากว่าจะดําเนินการปรับปรุงมาตรา ๒๑ ขณะเดียวกันจะได้รับข้อเสนอของผู้ต้ังกระทู้
ถามไว้พิจารณาดําเนินการ ท้ังนี้ ผู้ตั้งกระทู้เสนอให้มีการต้ังคณะกรรมการในการแก้ไขโดยการเจรจาอย่างสันติ 

 เม่ือจบวาระกระทู้ถามสดแล้วได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามท่ัวไปซ่ึงบรรจุในระบียบวาระ ๔ เรื่อง แต่
ประธานแจ้งว่า รัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถมาตอบชี้แจงกระทู้ถามเรื่องการแก้ปัญหาน้ําประปาเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ดังกล่าวไปก่อน จากนั้นเป็นการตอบกระทู้ถามท่ัวไป ๓ เรื่องดังนี้ 

 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าในการปรับปรุงเรือนจํากลางจังหวัดพัทลุง ต้ังถามโดย ส.ส.
สุพัชรี  ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง โดยกล่าวว่า เนื่องจาก  
เรือนจํากลางจังหวัดพัทลุงมีสภาพชํารุด ทรุดโทรม จึงจําเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและสิ่งท่ี
เก่ียวเนื่องกันให้ม่ันคงปลอดภัย จึงสมควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนงบประมาณดําเนินการก่อสร้าง
เรือนจํากลางจังหวัดหลังใหม่ เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังให้ดีข้ึน และเป็นการ
พัฒนาระบบงานให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง รวมท้ังให้มีเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีมาช่วยการบริหาร
จัดการ จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า 

 ๑) ขอทราบความคืบหน้าในการก่อสร้างเรือนจํากลางจังหวัดพัทลุงแห่งใหม่แทนเรือนจํากลางหลังเก่า
ได้ดําเนินการไปแล้วเพียงใด ขอทราบรายละเอียด 

 จากนั้นพลตํารวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า 
ทางกระทรวงฯเองก็เห็นความจําเป็นและเห็นด้วยท่ีจะปรับปรุงและสร้างเรือนจํากลางจังหวัดพัทลุงแห่งใหม่ 
ซ่ึงก่อนหน้านี้กรมราชทัณฑ์ได้ผลักดันให้มีแผนในการก่อสร้างเรือนจํากลางใน ๔ จังหวัด ซ่ึงรวมถึงจังหวัด
พัทลุงด้วย แต่ปรากฏว่าได้รับงบประมาณเพียงแห่งเดียวคือจังหวัดนราธิวาส ส่วนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นั้น
ทางกรมราชทัณฑ์ได้ของบประมาณอีกครั้ง แต่ได้รับงบประมาณเพียง ๒ แห่งคือท่ีจ.ระยองและพิษณุโลก ส่วน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้จะได้ของบประมาณก่อสร้างเรือนจํากลาง ๓ แห่ง ซ่ึงรวมถึงเรือนจํากลางจังหวัด
พัทลุงด้วย 

 ๒. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณกว๊านพะเยา อําเภอพะเยา จังหวัดพะเยา ต้ัง
ถามโดย ส.ส.อรุณี  ชํานาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดพะเยา โดยได้กล่าวถึงพ้ืนท่ี
บริเวณกว๊านพะเยา อําเภอพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติซ่ึงมีเอกลักษณ์และเป็น
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จุดเด่นของจังหวัดพะเยา และเป็นท่ีชื่นชอบจากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ นํารายได้มาสู่
ประชาชนในพ้ืนท่ีและภายในจังหวัดเป็นจํานวนไม่น้อยในแต่ละปี และหากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างเพียงพอ จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวในประเทศโดยรวมได้ จึงขอเรียนถามว่า   

 ๑) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีโครงการท่ีจะส่งเสริมการเดินทางมาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีบริเวณ
กว๊านพะเยาหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

 จากนั้นรมต.ยุคล ลิ้นแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเท่ียว
และกีฬา ได้ตอบชี้แจงว่า ทางกระทรวงการท่องเท่ียวฯ ได้ตรวจสอบเส้นทางท่องเท่ียวในกว๊านพะเยา ปรากฏ
ว่ามีการก่อสร้างและกิจกรรมการท่องเท่ียวหลายโครงการในปี ๒๕๕๖ ส่วนปี ๒๕๕๗ นั้นจะได้มีการจัดสรร
งบประมาณให้โครงการท่องเท่ียวอีก ๒ โครงการใหญ่ นอกจากนี้ทางมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการศึกษากว๊าน
พะเยาโดยละเอียดซ่ึงทางรัฐมนตรีจะได้นําเสนอข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 ๓. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การซ่อมแซมโรงเรียนท่ีถูกอุทกภัยน้ําท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้ังถามโดย ส.ส.
จิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กรุงเทพมหานคร จากเหตุการณ์อุทกภัย ในปีพ.ศ. 
๒๕๕๔ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหลายแห่ง ได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการซ่อมแซมโรงเรียน แต่ปัจจุบันกลับไม่ได้รับความสนใจจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
พิจารณางบประมาณเพ่ือดําเนินการซ่อมแซมโรงเรียนเพ่ือเด็กนักเรียน จึงขอเรียนถามว่า 

 ๑) โรงเรียนท่ีถูกน้ําท่วมในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้รับการอนุมัติให้การช่วยเหลือมีก่ีแห่ง 
และได้ให้การช่วยเหลือไปแล้วอย่างไรบ้าง 

 ๒) โรงเรียนไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ในกรุงเทพมหานคร เช่น โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ถนนนิมิตใหม่ เขต
คลองสามวา และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย (บ.ร.) ถนนไทยรามัญ เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร เหตุใดจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๓) รัฐบาลมีแผนการป้องกันน้ําท่วมสถานศึกษาอย่างไร 

 จากนั้น รมต.เสริมศักด์ิ  พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า ทาง
กระทรวงศึกษาธิการได้ขอสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมโรงเรียนกว่า ๕,๐๐๐ โรงท่ัวประเทศ โดยใช้เงิน
งบประมาณไปกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท และจากการตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของโรงเรียนในกทม. มี ๓๘ 
โรงท่ีได้รับผลกระทบ และได้รับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมเพียงแค่ ๑๓ โรง ส่วนอีก ๒๕ โรงยังไม่ได้
รับการจัดสรรรวมถึงโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ และร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ด้วย และขณะนี้ทาง
กระทรวงได้เร่งรัดให้มีการทบทวนใหม่เพ่ือดําเนินการจัดสรรงบประมาณให้   ระหว่างรอการพิจารณาจะ
ดําเนินการใช้เงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณมาซ่อมแซมไปพลางก่อน    ส่วนมาตรการป้องกันน้ําท่วม
โรงเรียนนั้น มีหลายมาตรการ เช่น ทํากําแพงป้องกันโรงเรียน และจะเยียวยาให้โรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบ
โดยเร็วท่ีสุด จากนั้น ส.ส.สุชาติ ธาดาธํารงเวช อดีตรมว.กระทรวงศึกษาธิการได้ขอใช้สิทธิพาดพิงโดยชี้แจงว่า
ท้ัง ๒ โรงเรียนดังกล่าวนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วขณะท่ีตนดํารงตําแหน่งแต่อาจติดขัดท่ี
กระบวนการข้ันตอนการเบิกจ่าย 

 เม่ือจบวาระกระทู้ถามท่ัวไปแล้ว ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าจะขอเลื่อนการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พ.ศ...ในวันพุธหน้า  ท้ังนี้ท่ีประชุม
ไม่ขัดข้อง  จากนั้นประธานสั่งปิดประชุม ๑๓.๓๐ นาที 
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